



Quảng Bình giữ vững an ninh vùng biên giới và bờ biển

VŨ - THANH

Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, có khu vực biên giới đất liền và trên biển chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Nơi đây có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Vùng biển và biên giới của Quảng Bình trong những năm mở cửa, đổi mới luôn có những biến đổi phức tạp. Để gìn giữ tốt an ninh trên biển và biên giới, nhân dân Quảng Bình đã phải vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ.

Những năm qua được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng và Nhà nước, Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo... ở khu vực biên giới và vùng biển nên đời sống nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện. Nhất là thông qua việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" các cơ quan, đơn vị ở tuyến sau có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả hỗ trợ, giúp đỡ địa phương vùng biên giới

và vùng biển, đảo của tỉnh. Đây là những yếu tố thuận lợi tạo điều kiện đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới vùng biển.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy những khó khăn, thách thức vẫn tác động và tiềm ẩn các nhân tố gây mất ổn định. Trên tuyến biên giới và trên biển vẫn thường nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Hoạt động xâm phạm chủ quyền, hay buôn bán vận chuyển chất nổ, chất cháy, buôn bán phụ nữ, trẻ em, tiền giả... vượt biên, khai thác trộm tài

nguyên, hải sản, khoáng sản trái phép xảy ra đã ảnh hưởng đến việc xây dựng, quản lý, bảo vệ an ninh biên giới và bờ biển..

Để giữ yên biên giới và vùng biển Tổ quốc, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quân, dân và hệ thống chính trị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, lực lượng công an quản lý tốt đường biên, mốc giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông biên giới, duy trì nghiêm quy chế biên giới, quy chế khu vực biên giới, kết hợp chặt chẽ bảo vệ biên giới

quốc gia với bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt là Bộ đội Biên phòng và công an đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, ngăn chặn hoạt động của địch, các loại tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia cả trong và ngoài biên giới. Mở nhiều đợt tấn công, truy quét tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, phòng, chống các tệ nạn xã hội, bắt giữ, ngăn cản tàu thuyền nước ngoài xâm

phạm lãnh hải... tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt Hiệp định, Hiệp nghị, Quy chế biên giới, thực hiện biên giới hòa bình ổn định và hữu nghị; lập nhiều thành tích xuất sắc trong điều kiện hết sức khó khăn, gian khổ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 263 lần/789 lượt tàu tuần tra trên biển, phối hợp Vùng III Hải quân, các Hải đoàn Biên phòng phát hiện, xua đuổi gần 3.000 lượt tàu thuyền nước ngoài xâm phạm vùng biển; bắt giữ 96 tàu với 327 thuyền

viên, xử phạt hơn 4,2 tỷ đồng, ngăn chặn, lập biên bản, phóng thích 126 tàu vi phạm; giữ 135/372 vụ tàu thuyền buôn lậu qua đường biển; hàng chục vụ buôn lậu qua biên giới. Xử phạt, nộp ngân sách nhà nước hơn 8,5 tỷ đồng, trong đó có những vụ buôn lậu lớn có giá trị hàng tỷ đồng.

Trên mặt trận ở biên giới đất liền, Bộ đội Biên phòng phối hợp các lực lượng phát hiện, bắt giữ, xử lý 4.246 vụ với 11.591 đối tượng vi phạm pháp luật, an ninh biên giới, bắt giữ,



Tượng đài Mẹ Suốt bên bờ sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình Ảnh: TL



khởi tố 184 vụ án hình sự với 260 đối tượng, thu giữ nhiều loại tang vật; đấu tranh triệt phá 52 vụ cướp có vũ trang trên biên giới, trên biển. Đồng thời, quân và dân các xã biên giới cùng Bộ đội Biên phòng tổ chức 487 lần phát quang 2.532 km đường biên giới, làm đường ra biên giới, đường liên thôn, liên bản thuận lợi cho việc tuần tra, kiểm soát đường biên cột mốc, đường đi lại của nhân dân. Chuyển 4.356 kg vật liệu đúc, cắm 48 biển báo "Khu vực biên giới", "Vành đai biên giới", 15 cọc dấu, tu sửa công trình phòng thủ, các mốc quốc gia bị hư hỏng. Đây là những cố gắng rất lớn của các lực lượng có liên quan ở nơi vô cùng khó khăn, hiểm trở này.

Hằng năm, các lực lượng quân sự, công an, biên phòng phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch tác chiến phòng thủ, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, xây dựng quyết tâm, kế hoạch bảo vệ biên giới, vùng biển, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận lòng dân, tổ chức diễn tập, thực hiện luyện tập các phương án chủ động đối phó với mọi tình huống. Các huyện, xã biên giới đã

xây dựng phương án, kế hoạch phòng thủ huyện, cụm làng, xã chiến đấu gắn với nhiệm vụ tác chiến, bảo vệ biên giới cùng các Đồn Biên phòng.

Việc giữ vững an ninh biên giới ở Quảng Bình không thể không nhắc đến vai trò của nhân dân, một lực lượng quan trọng trên mặt trận này. Trên hai tuyến đất liền và biển, quần chúng tích cực hưởng ứng phong trào tham gia tự quản đường biên cột mốc, an ninh trật tự xóm, và bảo vệ bờ biển. Qua phong trào này, một mặt, giữ yên được biên giới bờ biển; mặt khác, ý thức quần chúng được nâng lên rõ rệt. Đến nay, tuyến biên giới có 104/111 thôn, bản đã ký kết phong trào tự quản đường biên. Quần chúng nhân dân, và các lực lượng có liên quan đã phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra bảo vệ biên giới, vùng biển 4.758 lần; cung cấp cho Bộ đội Biên phòng hàng ngàn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ vùng biển và biên giới của tỉnh. Trên tuyến biển cũng đã có 112/115 làng, xóm ký kết phong trào tự quản an ninh trật tự, 849 phương tiện với 3.341 người tham gia tự quản "Tàu thuyền,

bến bãi an toàn". Trong đó, có 340 tàu với 1.869 ngư dân đánh bắt xa bờ cam kết tự quản, đồng thời, phối hợp với Bộ đội Biên phòng phát hiện, ngăn chặn, xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm lãnh hải, bảo vệ an ninh trên biển. Một số xã lại tổ chức các tổ tự quản bến bãi, tàu thuyền giúp nhau trên biển, phát hiện, báo tin, tố giác tội phạm giúp Bộ đội Biên phòng, công an triệt phá nhiều đường dây buôn bán, sử dụng chất nổ đánh cá trên biển. Điểm đặc biệt trong công tác giữ vững an ninh biên giới và biển đảo là Quảng Bình đã thực hiện gắn phong trào tự quản đường biên, cột mốc, an ninh biên giới tự quản an ninh trật tự trên biển với phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc hoặc lồng ghép với các phong trào cách mạng khác như "Thanh niên lập nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", câu lạc bộ "Tìm hiểu pháp luật của Đoàn Thanh niên, "Xóa đói, giảm nghèo" của Hội Nông dân, phong trào "Nuôi con khỏe, dạy con ngoan", "Gia đình không có chồng, con vi phạm pháp luật" của Hội Phụ nữ, , mô hình "Tổ liên gia tự quản", "Tổ bảo vệ an ninh thôn, xóm" đặc biệt là với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây



dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”...

Do những cố gắng của quân và dân Quảng Bình tuyến biên giới Việt - Lào đã thực sự trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác toàn diện. Các cấp ủy, chính quyền hai bên biên giới đã lãnh đạo, vận động nhân dân thực hiện tốt Hiệp định, Hiệp nghị hai nước ký kết, thực hiện tốt Quy chế khu vực biên giới của mỗi nước. Các vụ việc nảy sinh trên biên giới được hai bên trao đổi, bàn bạc, thống nhất giải quyết trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích chung của hai nước. Đáng ghi nhận nhất là, ở cấp cơ sở, các xã có chung đường biên, các đồn biên phòng hai nước thường xuyên gặp gỡ, cùng tiến hành tuần tra song phương bảo vệ biên giới, trao đổi nắm tình hình, phối hợp chống vượt biên, chống tội phạm và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Các lực lượng quân sự, biên phòng đã mở nhiều lớp với hàng trăm học viên giúp bạn về kinh nghiệm tổ chức biên giới, tác chiến phòng thủ.

Qua thực tiễn sinh động của việc giữ vững trật tự an ninh biên giới và bờ biển của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và các ngành

Để giữ yên biên giới và vùng biển Tổ quốc, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo quân, dân và hệ thống chính trị trong tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng, lực lượng công an quản lý tốt đường biên, mốc giới quốc gia, kiểm soát chặt chẽ việc lưu thông biên giới, duy trì nghiêm quy chế biên giới, kết hợp chặt chẽ bảo vệ biên giới quốc gia với bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, thực hiện nhiệm vụ phòng thủ sẵn sàng chiến đấu.

hữu quan ở Quảng Bình đã nhiều lần tổng kết thực tiễn đánh giá ưu khuyết điểm và rút ra một số bài học kinh nghiệm như:

- Căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân ra các nghị quyết chuyên đề sát hợp về bảo vệ an ninh trên biển và biên giới và kiểm tra, đôn đốc chặt chẽ việc thực hiện các nghị quyết này.

- Tích cực lồng ghép các phong trào thi đua yêu nước với việc thi đua bảo vệ an ninh trên biển và biên giới. Đáng chú ý là, luôn duy trì phát huy phong trào qua từng giai đoạn, đảm bảo sự bền vững và hiệu quả của phong trào.

- Thực hiện phối kết hợp thật tốt giữa các bên liên quan trong việc giữ gìn an ninh bờ biển và biên giới,

trong đó là sự hợp tác có hiệu quả của công an và Bộ đội Biên phòng làm lực lượng nòng cốt và dựa hẳn vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng.

- Kết hợp tốt giữ gìn an ninh biên giới bờ biển gắn với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là có chính sách hỗ trợ để đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần nhân dân lao động, qua đó tập hợp vận động quần chúng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, gìn giữ thành quả đã đạt được.

- Kết hợp giữa bảo vệ gìn giữ an ninh trật tự biên giới với thực hiện biên giới hòa bình, hữu nghị thông qua hợp tác, liên kết, phối hợp giữa nước ta và nước bạn, phát huy tốt nền ngoại giao nhân dân trong xây dựng và bảo vệ an ninh biên giới. □